

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT

- Họ và tên: **NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT**
- Sinh ngày 09/3/1975.
- Nơi công tác: Liên đoàn Lao động TP.Tân An.
- Chức vụ: Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Tân An.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND, với chương trình hành động cụ thể như sau:

Thứ nhất, phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm trong công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân; lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi và đang quan tâm, lo lắng: vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; an ninh, trật tự, tính dụng dâm, tình hình đời sống, việc làm, chính sách bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân và cô, bác, anh, chị cử tri. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, kịp thời thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gặp bất hạnh trong cuộc sống.

Thứ hai, làm tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của người cán bộ công đoàn, là "Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động".

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An nói chung, địa bàn TP.Tân An nói riêng có một số doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách cho người lao động nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp còn né tránh, chưa chấp hành nghiêm luật lao động như: công nhân lao động vào làm việc không được ký hợp đồng lao động, mà không được ký hợp đồng lao động thì công nhân không có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công nhân ốm đau không có bảo hiểm y tế sẽ gặp rất nhiều thiệt thòi,... với trách nhiệm của người cán bộ làm công tác công đoàn, thời gian vừa qua tôi đã cùng với các ngành thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ cho công nhân lao động. Nếu được cô, bác, anh, chị cử tri tín nhiệm, tôi xin hứa sẽ làm tốt hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn; làm tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động.

Trong đó chú trọng, quan tâm đến đời sống, giới thiệu việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ phúc lợi cho công nhân lao động, lao động nữ, lao động có hoàn cảnh khó khăn và lao động trong các khu nhà trọ. Cùng các ngành chức năng trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng lao động cho công nhân khi vào làm việc ở các doanh nghiệp để anh chị em công nhân hiểu biết hơn về pháp luật lao động, để có thể tự bảo vệ mình.

Thứ ba, kịp thời phản ánh đến các cấp, các ngành và HĐND tỉnh để làm sao đề xuất HĐND tỉnh có các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng Kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm 2021 - 2026 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó đề xuất một số vấn đề cụ thể như: xây dựng các cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực, gắn đào tạo nguồn nhân lực với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động một cách đồng bộ, hợp lý, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện cho các tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ công tác tại các cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đức, có tài, hết lòng phục vụ nhân dân. Là cán bộ công đoàn, bản thân tôi sẽ cùng với tổ chức công đoàn tập trung xây dựng phát triển tổ chức công đoàn, quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động, xây

dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chú trọng phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm bảo vệ tốt quyền lợi cho người lao động, gắn phát triển tổ chức công đoàn với nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với tôi là một vinh dự rất lớn, mà bản thân tôi phải luôn, phấn đấu không ngừng tu dưỡng đạo đức, học tập nâng cao trình độ, kiến thức để có tiếng nói và hành động đúng, làm tròn trách nhiệm một đại biểu của nhân dân, nói đi đôi với làm, phản ánh một cách trung thực nhất những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cấp, các ngành, tích cực đóng góp nhiều giải pháp, góp phần thúc đẩy KT – XH của tỉnh nói chung và TP.Tân An nói riêng không ngừng phát triển, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân./.